

# Technical Analyzer

Saravut Tachochavalit, Analyst

TEL : +66 (2) 088 9999 Ext. 9754  
 EMAIL : [Saravut.ta@rhbgroup.com](mailto:Saravut.ta@rhbgroup.com)

## Intraday

### ประเด็นสำคัญ

ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงครึ่งเช้าส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ จากการขาดปัจจัยชี้้นำ เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ขณะที่ UN คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2568 ยังคงอยู่ที่ 2.8% เท่ากับการขยายตัวในปี 2567 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ ติดตามตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ คืบหน้า เรามองว่าน่าจะออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด และไม่มีผลต่อการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนม.ค. นี้

ตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ คาดว่า แกว่งในกรอบ จากแรงขายทำกำไรในกลุ่มแบงก์ ก่อนที่จะมีรายงานผลประกอบการในไตรมาส 4/67 ในสัปดาห์หน้า ก่อปรกัมีรายงานข่าวจากเซาท์ไชนามอร์นิ่งโพสต์ของฮ่องกงที่ระบุว่า หลังเกิดเหตุชิงชิง นักแสดงสัญชาติจีนถูกลักพาตัวในไทย ได้เกิดกระแสความกังวลต่อนักท่องเที่ยวจีนที่เตรียมเดินทางมาไทยในช่วงตรุษจีน ขณะที่ซีพีอับ บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนก็ยอมรับว่า ยอดจองตั๋ววีโรรไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้วันนี้มีแรงขายหุ้นท่องเที่ยวและขนส่ง AOT, AAV, BA, MINT, AWC แต่อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อหุ้น DELTA, PTTEP, ADVANC, GULF หนุน SET ขึ้นตัวได้บ้าง

### การวิเคราะห์ทางเทคนิค

SET Index แกว่ง ล้น ๆ ติดกลับไม่ข้ามแถว ๆ 1,375 จุด แนะนำ ขายเพื่อหวังผลซื้อกลับเมื่ออ่อนตัว หุ้นที่แนะนำ STA, VGI



### การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ล้น ๆ ติดกลับไม่ข้ามแถว ๆ 887 จุด คาดว่าน่าจะถอยกลับลงไปตั้งหลักกันใหม่แถว ๆ 876 จุด

### กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำ trading ในกรอบระหว่าง 887-876 จุด รับรู้กำไร ในกรณีที่ปิดต่ำกว่า 874 จุดได้ ถือ short หวังผลปรับตัวลงไปแถว ๆ 864 จุด รับรู้กำไร



### Disclaimer:

เอกสารรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วมีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี จำกัด (มหาชน) มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน